

พิธีทำบุญปลุกป่า

นำเสนอเมื่อ : 13 ก.ย. 2552

การปลุกป่า เป็นพิธีทำบุญของชาวพุทธ

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ได้ร่วมเดินทางไปทำบุญปลุกป่า ตามโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ จัดโดย คณะสงฆ์อำเภอสีคิ้ว(ธ) ร่วมกับ กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ และชาวบ้านตำบลหนองหญ้าขาว ณ บริเวณ เขาคระโดน บ้านโนนกราด ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา



ป่าไม้ถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทรัพยากร ดิน น้ำ อากาศ สัตว์ป่า ทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ปัจจุบันป่าได้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องได้รับผลกระทบในการดำรงชีพ การทำมาหากิน การเกษตร และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ



ปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีการประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงฟื้นฟูป่าไม้ เช่น พิธีบวชต้นไม้, พิธีทอดผ้าป่าต้นไม้/พันธ์ไม้, พิธีการทำบุญด้วยการปลุกต้นไม้ และพิธีสระห้วยการปลุกต้นไม้ เป็นต้น (หนังสือพุทธจักร ปีที่ ๖๓ เล่มที่ ๕ หน้า ๔๗ - ๔๘)



พิธีการทำบุญด้วยการปลุกต้นไม้ พิธีดังกล่าวมาจากพิธีทำบุญต่างๆ เนื่องจากการปลุกต้นไม้มากจะได้ร่มเงาในการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความร่มรื่น เกิดความชุ่มเย็น บุคคลใดได้มาพบเห็นย่อมจะเกิดความเยือกเย็น และมีความสุข พระสงฆ์จึงได้ชักชวนประชาชนมาร่วมทำบุญปลุกป่าดังกล่าว



ป่าไม้จึงเป็นที่ดีแห่งบุญ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เช่น พระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวัน ซึ่งเป็นป่าตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ การตรัสรู้ก็ทรงเลือกเอาป่าในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม และทรงดับขันธปรินิพพาน ณ สาละวันทยาน คือสวนป่าสาละของกษัตริย์มัลละ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้น



นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าได้เคยรับสั่งตอบเทวดาที่มาราบพูลถาม (สคาถวรรค สังยุตตนิกาย) ว่า

...ชนเหล่าใด สร้างสวนดอกไม้ ผลไม้ ปลุกหมู่มั้ สร้างสะพาน และให้โรงเป็นทาน

บ่อน้ำที่บ้านที่พิกอสัย

ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน

ชนเหล่านั้น ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์...

การทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ จึงมิได้คิดทำกันอย่างเลื่อนลอย ล้วนแต่มีประวัติดีความเป็นมา และเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเช่นกัน ป่าไม้กำลังจะหมดไป เราจึงมาช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นกันเถอะ !!!